



Thư của Chủ tịch nước Giữ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam

Nhân "Ngày vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" (10/8), tôi thân ái gửi đến các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong cả nước lời thăm hỏi ân cần với tình cảm sẻ chia sâu sắc nhất.

Đã 60 năm kể từ khi thảm họa da cam/dioxin xảy ra ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), song những mất mát, đau thương mà thảm họa này gây ra trên đất nước ta còn vô cùng nghiêm trọng, nghiệt ngã, với hậu quả, di chứng nặng nề, ảnh hưởng nhiều thế hệ.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân hết sức quan tâm, chia sẻ, cảm thông, mong muốn và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua bệnh tật, khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, tôi đặc biệt biểu dương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, kiên trì, hoạt động hiệu quả, thực sự là nòng cốt trong công cuộc khắc phục hậu quả thảm họa da cam/dioxin, đại diện đấu tranh đòi công lý, công bằng cho các nạn nhân.

Tôi cảm phục và biểu dương các nạn nhân và gia đình các nạn nhân da cam/dioxin đã nỗ lực vượt qua di chứng, bệnh tật, hòa nhập vững vàng vào cuộc sống. Những cảm thông sâu sắc cũng như những hỗ trợ thiết thực từ các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế, đã dành cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng là những hình ảnh nghĩa cử cao đẹp và rất đáng trân trọng.

Tôi mong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống "tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc, giúp đỡ và ủng hộ nhiều hơn nữa vào công cuộc khắc phục hậu quả của thảm họa da cam/dioxin, chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin, nhất là trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Với niềm tin tưởng vào hiệu quả của sự chung tay khắc phục thảm họa da cam/dioxin, tôi chúc các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam/dioxin an toàn trước dịch bệnh, luôn kiên cường, giàu nghị lực để tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, phấn đấu vươn lên làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Thân ái!

Nguyễn Xuân Phúc

Không để xảy ra khủng hoảng về y tế và kinh tế - xã hội



Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các doanh nhân, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và bộ, ngành, địa phương để lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn,

Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính

phủ Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu của hội nghị là để cùng nhau chia sẻ và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh, bối cảnh trong nước, quốc tế và diễn biến dịch bệnh hiện nay đòi hỏi tất cả chúng ta đã quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa,

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

HƯNG HÀ Trên 900 người được cấp thẻ ra, vào tỉnh tại các chốt kiểm soát dịch

Để tạo điều kiện cho người lao động qua lại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 được thuận lợi, huyện Hưng Hà tổ chức cấp thẻ ra, vào tỉnh tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Qua hơn 10 ngày áp dụng quy định về việc cấp thẻ đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 cho người lao động tự do, người lao động là công dân của huyện Hưng Hà thường xuyên đi làm ở các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tại các tỉnh lân cận hoặc người lao động của các tỉnh lân cận vào làm việc tại Thái Bình, đến nay, huyện Hưng Hà đã cấp trên 900 thẻ cho người

(Xem tiếp trang 4)

THANH THỦY

Khánh thành nhà "Mái ấm công đoàn"

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình vừa tổ chức khánh thành nhà "Mái ấm công đoàn" cho gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Thu Hương tại tổ 14, phường Quang Trung.

Ngôi nhà được khởi công từ cuối tháng 2/2021, diện tích 40m² được quý "Mái ấm công đoàn" của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, số còn lại do đoàn viên tiết kiệm, vay Ngân hàng Chính sách xã hội và người thân, bạn bè giúp đỡ. Chị Nguyễn Thị Thu Hương có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở do nhà cũ đã xuống cấp

(Xem tiếp trang 4)
MAI THƯ

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 8/8

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 8/8, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 203 triệu người, trong đó hơn 4,3 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 8/8, cả nước ghi nhận thêm 9.690 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 9.684 ca trong nước và 6 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 210.405 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 8/8, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 8,89 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Trong ngày, cả nước có thêm 4.860 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 71.497/210.405 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới từ Thành phố Hồ Chí Minh về ngày 4/8 và đã được cách ly ngay cùng bố mẹ (là 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được công bố ngày 5/8).

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 8/8, toàn tỉnh hiện có 94 trường hợp F1 và 291 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 614 mẫu, trong đó 4 mẫu của các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (2 mẫu dương tính với SARS-CoV-2; 1 mẫu âm tính và 1 mẫu không xác định kết quả); 2 mẫu của các trường hợp F1, F2 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; 607/608 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 1 mẫu không xác định kết quả.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 1.479 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.366 trường hợp.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 21 bệnh nhân. Các bệnh viện khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 24 trường hợp nghi nhiễm.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.605 trường hợp. Tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong ngày là 308 mũi.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: <http://cdcthaibinh.vn/> của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc <https://soyte.thaibinh.gov.vn/> của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Đẩy nhanh tiến độ chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ

(Xem trang 4)



Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đạt Gia (xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ) bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ có cơ hội được vay vốn ưu đãi để trả lương phục hồi sản xuất.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

(Xem trang 2)